

Số **76** /TB-MTTQ-BTT

Đồng Phú, ngày **7** tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; thực hiện Quy chế phối hợp với Thường trực HĐND và UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện thông báo những nội dung trọng tâm trong công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022, như sau:

1. Công tác triển khai, phối hợp thực hiện

Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đã xây dựng Hướng dẫn số 12/HD-MTTQ-BTT, ngày 08/3/2022 hướng dẫn công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2022 để triển khai trong hệ thống mặt trận huyện. Phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện chuẩn bị và tổ chức tốt các đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện; tham dự các hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Tư – HĐND huyện khóa XII; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp HĐND tỉnh, huyện; tham gia các đợt giám sát do Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện tổ chức; tham gia các cuộc họp của UBND huyện.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

2.1. Công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật

6 tháng đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đã tham gia góp ý được 07 dự thảo văn bản của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, UBND huyện¹.

2.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện xây dựng Kế hoạch số 116/KH-MTTQ-BTT, ngày 02/3/2022 về “Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022”

¹ Góp ý 04 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Bình Phước”, dự thảo quy định về nội dung, mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước và dự thảo quy định về chính sách hỗ trợ lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, đảng, đoàn thể và các đối tượng chính sách người có công khi từ trần; Nghị quyết “Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2022-2023”; góp ý 01 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh “Quy định hạn mức đất ở và điều kiện tách thửa, hợp thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước”; 02 dự thảo đồ án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch của các cơ quan chuyên UBND huyện.

để triển khai thực hiện từ huyện đến cơ sở; theo đó, tiến hành tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp được được 67 cuộc, có 3.470 lượt người dự², treo 224 băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở UBND xã, TT, nhà văn hóa ấp, khu phố.

6 tháng đầu năm, tiếp tục củng cố, duy trì 38 điểm sáng chấp hành pháp luật tại các ấp, khu phố với 253 thành viên. Các điểm sáng phối hợp tuyên truyền được 75 đợt cho khoảng 750 lượt người với nhiều nội dung và hình thức như phát tờ rơi, thông tin trao đổi, gặp gỡ trực tiếp để tuyên truyền các lĩnh vực: khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân; chính sách đền bù, giải tỏa khi thu hồi đất, việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, về phòng, chống tội phạm...; phối hợp với các ngành chức năng huyện và UBND xã Tân Lập tổ chức kiểm điểm công dân vi phạm Luật an ninh mạng đối với ông Trần Văn Như - ấp 6, xã Tân Lập.

3. Công tác giám sát và phản biện xã hội

3.1. Về giám sát

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội huyện xây dựng Chương trình giám sát và phản biện xã hội năm 2022 trình Thường trực Huyện ủy phê duyệt (Công văn số 783-CV/HU, ngày 11/02/2022). 6 tháng đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đã chủ trì tổ chức được 03 đợt giám sát³.

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, thị trấn tiếp tục giám sát công trình, dự án được đầu tư trên địa bàn các xã, thị trấn⁴... Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số công trình đường bê tông xi măng đều chậm so với thời gian kế hoạch, một số tuyến thiếu đất kê hai bên đường để chống sồi mòn... Ban Thanh tra nhân dân giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; việc niêm yết Hương ước, Quy ước tại các ấp, khu phố, việc đeo thẻ cán bộ, công chức khi tiếp công dân theo quy định. Qua giám sát, hầu hết các khu dân cư chưa niêm yết công khai Hương ước, Quy ước tại Nhà văn hóa ấp, khu phố, chưa niêm yết công khai các khoản Nhân dân đóng góp. Một số công chức chưa thực hiện tốt việc đeo

² Nội dung tuyên truyền: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật phòng, chống ma túy ngày 30/3/2021; Nghị định số 105/2021/NĐ-CP, ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống ma túy...

³ Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và công tác chi hỗ trợ cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; Giám sát công tác thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện Đồng Phú năm 2021; Giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn huyện Đồng Phú.

⁴ Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã Thuận Lợi giám sát xây dựng 02 tuyến đường BTXM tổ 7, ấp Thuận Tiến và tuyến đường BTXM tổ 3- ấp Thuận Tân; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã Tân Phước giám sát 02 tuyến đường (ấp Phước Tân, Phước Tâm); Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã Tân Lập giám sát 02 tuyến đường (ấp 2); Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã Tân Lợi giám sát 03 tuyến đường BTXM tại ấp Đồng Bia.

thể khi tiếp công dân và khi Nhân dân đến liên hệ làm thủ tục khai sinh, thủ tục cấp căn cước công dân...

3.2. Về phản biện xã hội

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện chủ trì tổ chức được 01 đợt phản biện xã hội đối với đối với dự thảo công trình cải tạo, nâng cấp Hoa viên Quân sự Kiểm lâm và công trình xây dựng chính trang Công viên Khu dân cư tập trung huyện Đồng Phú... Tại cơ sở có 02/11 xã, thị trấn tổ chức phản biện xã hội⁵.

4. Về góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và Đề án 845 của Tỉnh ủy về phát huy vai trò của MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện xã, thị trấn đã tổ chức góp ý thường xuyên thông qua làm việc trực tiếp, qua tiếp xúc cử tri được 04 đợt; góp ý định kỳ được 12 hội nghị.

Về thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 381/KH-MTTQ-BTT, ngày 16/7/2018 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh được quan tâm, đẩy mạnh. Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tiếp tục triển khai Kế hoạch số 08/KH-MTTQ-BTT, ngày 24/9/2019 về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 và Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư trung ương Đảng. Cùng cố, kiện toàn và duy trì 11 mô hình giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư. Qua thực hiện 02 hình thức giám sát (*qua giao tiếp, qua tiếp nhận đơn thư phản ánh, tố cáo*), 6 tháng đầu năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, xã, thị trấn không nhận được đơn thư nào.

5. Công tác tiếp xúc cử tri

Ban Thường trực UBMTTQVN huyện đã phối hợp tổ chức được 04 đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, huyện, có **1.011** cử tri tham dự với **165** ý kiến, kiến nghị⁶. Qua các đợt tiếp xúc cử tri, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được trả lời hoặc đã trả lời nhưng chưa được thỏa đáng, thống nhất cùng với Thường trực HĐND gửi đến các cơ quan theo quy định để xem xét giải quyết trả lời cho cử tri, đồng thời giám sát việc giải quyết và trả lời cho cử tri. Thông qua vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo không khí sinh hoạt chính trị thiết thực, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kiến nghị với cấp ủy Đảng, Chính quyền giải quyết, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

⁵ BTT Ủy ban MTTQVN xã Tân Phước và Đồng Tiến tổ chức phản biện xã hội Dự án “Tăng cường khả năng thoát lũ suối Rạt” của xã Tân Phước và Đồng Tiến và Dự án nạo vét suối Rạt do UBND Phường Tân Xuân làm chủ đầu tư theo quyết định 4723 ngày 27/12/2021 của UBND TP. Đồng Xoài.

⁶ Trong đó, tiếp xúc đại biểu Quốc hội có 199 cử tri và 39 ý kiến, kiến nghị; tiếp xúc Đại biểu HĐND tỉnh, huyện có 812 cử tri và 126 ý kiến, kiến nghị.

Các đợt tiếp xúc cử tri và các hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức thành công, bảo đảm an toàn, chu đáo. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, huyện, một số cơ quan chuyên môn (do UBND huyện phân công) không tham dự tiếp xúc để trực tiếp trả lời ý kiến, kiến nghị thuộc phạm vi, lĩnh vực đơn vị phụ trách.

6. Công tác tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí

6.1. Về công tác tiếp công dân

Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, xã, thị trấn phối hợp với UBND cùng cấp trực tiếp công dân được 25 lượt công dân, tiếp nhận 05 ý kiến phản ánh và 01 đơn thư kiến nghị đã chuyển đến cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

6.2. Về công tác tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí

Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. MTTQVN từ huyện đến xã, thị trấn đều xây dựng Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí⁷. Duy trì chế độ tiếp công dân và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo về phòng, chống tham nhũng. Từ đầu năm đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện và cơ sở không nhận được đơn thư của tổ chức, cá nhân gửi đến để phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí.

7. Đánh giá chung và đề xuất, kiến nghị

7.1. Đánh giá chung

6 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế, xã hội của huyện vẫn ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính sách xã hội được giải quyết kịp thời, công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện, công tác chăm lo đời sống nhân dân bị ảnh hưởng bởi covid-19 được chú trọng thực hiện. Nhân dân bày tỏ niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành, quản lý của Nhà nước, chung tay cùng hệ thống chính trị vượt qua khó khăn tích cực thi đua lao động sản xuất góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh.

Bên cạnh những mặt đạt được, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện vẫn còn một số tồn tại hạn chế đó là: Một số phiên họp mở rộng của UBND huyện (liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân) không mời đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, các tổ chức chính trị - xã hội tham dự; các cơ quan chuyên môn của UBND huyện gửi Văn bản góp ý Đề án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, các chương trình, dự án... trên địa bàn huyện không gửi đến UBMTTQVN huyện (chỉ ghi chung chung các cơ quan, ban ngành, đoàn thể) thời hạn đề nghị góp ý ngắn, không bảo đảm thời gian theo quy định. Các kiến nghị sau giám sát và phản biện xã hội của Ban Thường trực Ủy ban

⁷ Ủy ban MTTQVN huyện đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-MTTQ-BTT ngày 19/2/2020 về ban hành “Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí của cơ quan UBMTTQVN huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước”.

MTTQVN huyện chưa được các đối tượng được giám sát và phản biện xã hội quan tâm phản hồi; cũng chưa nhận được văn bản phúc đáp chỉ đạo của UBND huyện đối với các kiến nghị sau giám sát và phản biện xã hội của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đối với đối tượng được giám sát, phản biện xã hội (các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn).

7.2. Đề xuất, kiến nghị

Tại kỳ họp, thay mặt cử tri và Nhân dân huyện nhà, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện có một số kiến nghị đề nghị HĐND, UBND huyện như sau:

Thứ nhất, đề nghị Thường trực HĐND huyện định kỳ phân công chủ trì đánh giá quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và đánh giá hoạt động của tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện.

Thứ hai, đề nghị UBND huyện cần làm tốt hơn việc phản hồi giải quyết các kiến nghị sau giám sát và phản biện xã hội của Ban Thường trực UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc của cử tri và Nhân dân, nhất là những vấn đề phản ánh nhiều lần, nhiều năm như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ô nhiễm môi trường ở các cơ sở sản xuất, chế biến, chăn nuôi, rác thải sinh hoạt...

Thứ ba, tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cơ sở trong việc thực hiện Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Trên đây là Thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đến Kỳ họp thứ Tư, Hội đồng Nhân dân huyện, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận:

- BTT UBMTTQVN tỉnh;
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Các tổ chức thành viên UBMTTQVN huyện;
- BTT.UBMTTQVN xã, thị trấn;
- Lưu.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH**



Ngô Thị Thanh Chung